



คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)  
ของการให้บริการเว็บไซต์ และระบบสารสนเทศของศาลรัฐธรรมนูญ  
และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ [www.constitutionalcourt.or.th](http://www.constitutionalcourt.or.th) และระบบสารสนเทศของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “กิจกรรมการประมวลผล” ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ [www.constitutionalcourt.or.th](http://www.constitutionalcourt.or.th) เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรม และเป็นช่องทางการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นช่องทางและแพลตฟอร์มในการอำนวยความสะดวกและให้บริการทั้งด้านการดำเนินการด้านคดี และข้อมูลเผยแพร่ของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนและหน่วยงานภายนอก เช่น ระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing and e-Service) ระบบสืบค้นคดี ระบบตอบคำถามอัตโนมัติอัจฉริยะ ระบบคลังสารสนเทศ และระบบศูนย์รวมบริการและข้อมูลต่างๆ ของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

**๑. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล**

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีฐานความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔

**๒. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน**

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๒.๑ เพื่อความจำเป็น...

๒.๑ เพื่อความจำเป็นในการยืนยันตัวตนบุคคลสำหรับการจัดการบัญชีผู้ใช้บริการ เช่น การเพิ่ม การลบและการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล สำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้มีสิทธิบริหารจัดการเว็บไซต์ และผู้มีสิทธิบริหารจัดการระบบสารสนเทศของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๒.๒ เพื่อความจำเป็นในการจัดทำทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการจัดการบัญชีผู้ใช้บริการ เช่น การเพิ่ม การลบและการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล สำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้มีสิทธิบริหารจัดการเว็บไซต์ และผู้มีสิทธิบริหารจัดการระบบสารสนเทศของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

๒.๓ เพื่อความจำเป็นในการติดต่อประสานงาน การสอบถาม การแจ้งข่าวสาร และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๒.๔ เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติของการเยี่ยมชมสำหรับการติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และการให้บริการของระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

### ๓. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเก็บรวบรวมและใช้

ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในข้อ ๒. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

๓.๑ แหล่งข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งรายการข้อมูลส่วนบุคคล มีดังนี้

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม	รายการข้อมูลส่วนบุคคล
เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรง ผ่านแบบฟอร์ม ร่วมมือกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรง ผ่านแบบฟอร์มเพิ่มผู้ใช้งานสำหรับผู้ที่มีสิทธิเป็นผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิบริหารจัดการเว็บไซต์ <a href="http://www.constitutionalcourt.or.th">www.constitutionalcourt.or.th</a>	ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
เก็บข้อมูลผ่านการเยี่ยมชมหรือการใช้บริการในส่วนต่างๆ บนเว็บไซต์ <a href="http://www.constitutionalcourt.or.th">www.constitutionalcourt.or.th</a>	ข้อมูลภายในคุกกี้ (Cookie data และ IP address)
เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรง ผ่านการใช้งานระบบสารสนเทศของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	ชื่อ นามสกุล เลขที่ประจำตัวประชาชน เลขที่หลังบัตรประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล อายุ สัญชาติ และอาชีพ
เก็บข้อมูลผ่านการเยี่ยมชมและใช้งานระบบสารสนเทศของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	ข้อมูลภายในคุกกี้ (Cookie data และ IP address) และข้อมูลการใช้ส่วนต่าง ๆ ในระบบสารสนเทศของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญของผู้ใช้งาน

## ๓.๒ จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

จุดประสงค์การใช้ข้อมูล	รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้
เพื่อความจำเป็นในการยืนยันตัวตนบุคคลสำหรับการบริหารจัดการเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้มีสิทธิบริหารจัดการเว็บไซต์ <a href="http://www.constitutionalcourt.or.th">www.constitutionalcourt.or.th</a>	ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
เพื่อความจำเป็นในการยืนยันตัวตนบุคคลสำหรับการบริหารจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิบริหารจัดการระบบสารสนเทศของศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	ชื่อ นามสกุล เลขที่ประจำตัวประชาชน เลขที่หลังบัตรประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล อายุ สัญชาติ และอาชีพ
เพื่อความจำเป็นในการจัดทำบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการจัดการบัญชีผู้ใช้บริการสำหรับผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิบริหารจัดการเว็บไซต์ <a href="http://www.constitutionalcourt.or.th">www.constitutionalcourt.or.th</a> เช่น การเพิ่ม การลบ การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล เป็นต้น	ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
เพื่อความจำเป็นในการจัดทำบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการจัดการบัญชีผู้ใช้บริการสำหรับผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิบริหารจัดการระบบสารสนเทศของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	ชื่อ นามสกุล เลขที่ประจำตัวประชาชน เลขที่หลังบัตรประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล อายุ สัญชาติ และอาชีพ
เพื่อความจำเป็นในการติดต่อประสานงาน การสอบถาม การแจ้งข่าวสาร และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติของการเยี่ยมชมสำหรับการติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และการให้บริการของเว็บไซต์ และระบบสารสนเทศของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	ข้อมูลภายในคุกกี้ (Cookie data และ IP address) และข้อมูลการใช้ส่วนต่างๆในระบบสารสนเทศของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญของผู้ใช้งาน
เพื่อใช้ในการจัดประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็น	ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ตำแหน่ง และชื่อหน่วยงาน

#### ๔. คุกกี้

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้ (คุกกี้ หมายถึง ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ และระบบสารสนเทศของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เช่น วันเวลา ลิงก์ที่คลิก หน้าทีเข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้ คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่าน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ [www.allaboutcookies.org](http://www.allaboutcookies.org) รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ [www.constitutionalcourt.or.th](http://www.constitutionalcourt.or.th) เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและระบบสารสนเทศของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้งาน หรือบนอุปกรณ์ของท่าน ตามแต่บริการที่ท่านใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการ และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ [www.constitutionalcourt.or.th](http://www.constitutionalcourt.or.th) และระบบสารสนเทศของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ และระบบสารสนเทศต่างๆ ของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้ตรงกับความต้องการและเป็นไปตามลักษณะการใช้งานระบบสารสนเทศของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน

#### ๕. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ

กรณีที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวมจากบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

กรณีที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยยังมีได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็วหากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

## ๖. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

๖.๑ สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเก็บรวบรวมโดยไม่ได้ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่การเข้าถึงและรับสำเนาของท่านจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

๖.๒ สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

๖.๓ สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านมีสิทธิขอให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

๖.๔ สิทธิในการขอให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

๖.๔.๑ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านเพื่อให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

๖.๔.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

๖.๔.๓ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม เว้นแต่ท่านประสงค์ให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน

๖.๔.๔ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

๖.๕ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น)

๖.๖ สิทธิในการ...

๖.๖ สิทธิในการขอลอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายหรือเงื่อนไขการใช้บริการให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไป

๖.๗ สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านมีสิทธิในการขอรับ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ในกรณีที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไป ได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้ โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

### ๗. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ในบางกรณี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ (เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น) เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่ท่านใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นรายการกรรม โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

๗.๑ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

๗.๒ ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลประกาศกำหนด

๗.๓ เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ถ้ามี) หรือเป็นการทำตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญานั้น

๗.๔ เป็นการกระทำตามสัญญาของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของท่าน

๗.๕ เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้

๗.๖ เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

## ๘. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็น ตามวัตถุประสงค์และตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะดำเนินการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

## ๙. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) ใช้งานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่นการมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

## ๑๐. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความมั่นคงปลอดภัย และป้องกันมิให้ผู้อื่นที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล รวมถึงรักษาความถูกต้องของข้อมูล ท่านจะต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกทราบ หากท่านได้มีการแบ่งปัน หรือเปิดเผยรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น หรือแม้ว่าในกรณีใด ๆ ที่ท่านไม่สามารถรักษาความลับในรหัสผ่านส่วนตัว หรือไม่สามารถควบคุมการใช้งานของรหัสผ่านของท่านได้ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อหรือบัญชีของท่าน โดยถือว่าการกระทำโดยท่านเองและต้องรับผิดชอบตามกฎหมายในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของบัญชี

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีมาตรการ...

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือ ได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้ว เท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่น และปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ศาลรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้ จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีมาตรการรักษา ความปลอดภัยข้อมูล ทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เมื่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเพื่อการให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น สำนักงาน ศาลรัฐธรรมนูญจะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเก็บรวบรวม จะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

ทั้งนี้ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขอให้ข้อมูลกับท่านว่า ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรับส่งข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์แบบหรือไม่มีช่องโหว่ที่ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ ประกอบกับอาจมีบุคคลภายนอกที่พยายามดักข้อมูลหรือทำการใด ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลระหว่างการส่งข้อมูล หรือเข้ามาในระบบของท่านหรือของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอย่างไม่มีสิทธิตามกฎหมาย และบุคคลดังกล่าว อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง

อย่างไรก็ดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ (Information Security Policy) ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

#### ๑๑. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องขอ มาที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ it\_occ@constitutionalcourt.or.th

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตาม กฎหมาย มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่มีกฎหมาย กำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุ ตัวท่านได้



### ๑๒. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

### ๑๓. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ [www.constitutionalcourt.or.th](http://www.constitutionalcourt.or.th) อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

การเข้าใช้งานหรือเข้ารับบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็น การรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้และโปรดติดต่อมายังสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป ทั้งนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

### ๑๔. การติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

ช่องทางการติดต่อ : นายรสิห์ แสงบัวเผื่อน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ)

นางสาวชิตชนก เทพสุนทร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)

นายภู ธรรมวงศา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒-๑๔๑-๗๗๘๐, ๐๒-๑๔๑-๗๗๒๔, ๐๒-๑๔๑-๗๗๕๘

อีเมล : [it\\_occ@constitutionalcourt.or.th](mailto:it_occ@constitutionalcourt.or.th)